

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามยูโร, จับตาทิศทางการตลาดหุ้นไทย

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวาน หลังยูโร ดีดกลับขึ้นมา แต่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทอาจแข่งค่าต่อไปไม่มาก ขณะที่ยังคงจับตาดูภาวะตลาดหุ้นไทย

*นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิหุ้นไทยเมื่อวานนี้ 1.66 พันล้านบาท หลังซื้อสุทธิติดต่อกัน 2 วัน ทำให้วานนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับลง 1.04%

*ยูโรดีดตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังเคลื่อนตัวผันผวนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ก่อนดีดตัวขึ้นเมื่อตลาดขาขึ้นรับข่าวเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ของกรีซ

*ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงมาที่ 75.419 จากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 76.015

*นายออลลี เรห์น กรรมการผู้จัดการการเงินและเศรษฐกิจสหภาพยุโรป(อียู) กล่าวว่า เขาคาดว่าอียูและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) จะจ่ายเงินกู 1.2 หมื่นล้านยูโรในช่วงต้นเดือนหน้า เพื่อทำให้กรีซมีเงินเพียงพอสำหรับชำระหนี้

*ความเห็นของนายเรห์นออกมา หลังสมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวในหนังสือพิมพ์ดัตช์ว่า ควรมีการเพิ่มขนาดกองทุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินในยุโรปขึ้นเป็น 2 เท่า สู 1.5 ล้านล้านยูโร ธนาคารเมืองต้องการให้กลุ่มนักลงทุนในภาคเอกชน มีส่วนรวมในมาตรการช่วยเหลือครั้งที่ 2 แก่กรีซ

*นักวิเคราะห์เตือนว่า ยูโรยังคงเปราะบางและมีแนวโน้มร่วงลงต่ำกว่า 1.40 ดอลลาร์ ขณะที่ยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับการทำข้อตกลงของผู้กำหนดนโยบาย เพื่อช่วยเหลือกรีซ

*วานนี้ราคาพันธบัตรกรีซร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ต้นทุนการรับประกันหนี้กรีซระยะ 5 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 19.00% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในโลก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.608 บาท

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.56/61 จาก 30.61/63 เมื่อวานนี้ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.56/63 จาก 30.60/65 เมื่อวานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.62/67 จาก 80.66 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4185/88 จาก 1.4212 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

"เงินบาทวันนี้ มีทิศทางที่น่าจะปรับตัวแข่งค่าขึ้น ตามความเคลื่อนไหวของยูโรที่ปรับตัวขึ้นมา แต่เงินบาทจะแข่งค่าได้แค่ไหน ก็ต้องรอดูตลาดหุ้น หลังเมื่อวานต่างชาติกลับมาขายหุ้นไทยอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เงินบาทแข่งค่าไปไม่มากนัก" ดีลเลอร์ กล่าว

ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า วันนี้ บาท/ดอลลาร์ น่าจะอยู่ในช่วง 30.50-30.60

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้